

FDA ปฏิเสธสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๓

การปฏิเสธการนำเข้าลอปสเตอร์ ปลากระพงแดง (Snapper) ปลาทูน่า และปลา Mahi โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ FDA (Food and Drug Administration) ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม (Filth)* ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินค้าประมงโดยรวมในปีเพิ่มขึ้นถึง 33% FDA ปฏิเสธสินค้าประมงที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๓ ตั้งแต่ต้นปี (๒๕๕๙) จนถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีสินค้าที่ถูกปฏิเสธเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง ๒๕๖ รายการ โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนมีสินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้ากว่า ๑๙๑ รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๕๐ รายการ สำหรับการปฏิเสธการนำเข้าลอปสเตอร์และปลากระพงแดงพบว่า มีอัตราการปฏิเสธสินค้าเพิ่มขึ้นถึง ๑๕ และ ๙ เท่าตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน การปฏิเสธสินค้าปลาทูน่าและปลา Mahi ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเช่นกันเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคม การปฏิเสธปลา Mahi เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ๕ ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยถูกปฏิเสธเดือนละ ๑๒๖ รายการ สาเหตุของการปฏิเสธทั้งหมดมาจากสิ่งแปลกปลอม สิ่งแปลกปลอมเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ ๗๐ ของการปฏิเสธสินค้านำเข้าทั้งหมดในปี ซึ่งต่างจากปี ๒๕๕๘ ที่การปฏิเสธสินค้าส่วนใหญ่เนื่องมาจากการตรวจพบสารปฏิชีวนะต้องห้ามตกค้างในกุ้ง ในปีนี้ กุ้งยังคงอยู่ในห้าลำดับแรกของสินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าสูงสุดโดย FDA ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมามีการปฏิเสธถึง ๑๑๕ รายการ แต่ลดลงกว่าร้อยละ ๕๕ เมื่อเทียบกับข้อมูลของปีที่แล้ว หลังจากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการนำผ่าน (Transhipping) กับมาเลเซียได้สำเร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

***หมายเหตุ:** สิ่งแปลกปลอม (Filth) หมายถึง ขนสัตว์ เส้นผม ชิ้นส่วนของสัตว์กัดแทะ ชิ้นส่วนของแมลง เช่น ปีก เศษขาแมลง หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงสุขลักษณะในการผลิตที่ไม่ดี และทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายในอาหาร

ปลา Mahi Mahi เป็นปลาเนื้อขาว ขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวขนาด ๗ – ๑๓ กิโลกรัม ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coryphaena hippurus* พบในเขตร้อนและกึ่งร้อน (Sub-tropical) ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นที่นิยมในการบริโภคของชาวอเมริกัน

ที่มา Undercurrent News: FDA seafood import refusals increase 33% (June 8, 2016)

<https://www.undercurrentnews.com/2016/06/08/asmi-board-changes-on-eve-of-directors-meeting-2/>

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน ๒๕๕๙